



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกกตั้ง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกกตั้ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ จึงประกาศผลผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ดังนี้

- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ผลคะแนนการสอบคัดเลือก			
			ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (๑๐๐ คะแนน)	คิดเป็นร้อยละ
๑	๐๐๑	นางสาวทิพวรรณ วรรณวงษ์	๙๑	๘๒	๘๕.๓๓	๘๖.๑๑

๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกกตั้ง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของอัตราว่างตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน

๑.๒ เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราที่ว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก

/๒. การแต่งตั้ง...

๒. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้

องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย จะรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งจากบัญชีผลการสอบคัดเลือกได้ โดยเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ภายใน ๓๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวรินทร์ นาน้อมรรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย